



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ)
ประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสม

ตามที่ ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฉบับลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และฉบับลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (นักวิเทศสัมพันธ์
ชำนาญการ) ประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยกำหนด
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ)
จำนวน ๒ ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัวเข้ารับ	ชื่อ - สกุล
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	
๑๐๐๑	นางสาวมาติกา เต็มผาติ
๑๐๐๒	นางสาววัชรี แสงหิรัญ

๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามข้อ ๑ ไปเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
หรือจนกว่าจะสอบสัมภาษณ์แล้วเสร็จ โดยให้มารายงานตัว ณ กลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง ชั้น ๑๐
อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๙.๐๐ น.

/ทั้งนี้ หาก...

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มีรายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว

๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประจำการที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ <https://www.m-society.go.th> หัวข้อ “ข่าวบุคลากร” และเว็บไซต์ <http://hrm.m-society.go.th> หัวข้อ “ข่าวบุคลากร” และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งต้องนำไปรับรองด้านสุขภาพจิต จากหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน และเอกสารแสดงผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ มาแสดงว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ)

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนฯ